

UBND THỊ XÃ THUẬN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1318/PGDDĐT

Thuận An, ngày 13 tháng 11 năm 2018

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân

Tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 2127/SGDDĐT-CTTTPC ngày 12/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018, như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể học sinh về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương mất mát do TNGT; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội.

- Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây ra TNGT, những hậu quả nghiêm trọng của TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT; từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh.

2. Hình thức tuyên truyền

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT

+ Khẩu hiệu chính: “*Tính mạng con người là trên hết*”, “*Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại*”, “*An toàn giao thông cho trẻ em*”.

+ Khẩu hiệu hành động cho người tham gia giao thông: “*Phải đi đúng phần đường, làn đường*”, “*Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy để bảo vệ chính mình*”, “*Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ*”.

- Tổ chức tuyên truyền thông điệp về ATGT trên hệ thống phát thanh của trường.

3. Thời gian: Các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong khoảng thời gian từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc triển khai và thực hiện đúng nội dung Công văn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Võ Anh Tuấn

THÔNGIỆP

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, tai nạn giao thông của nước ta đã liên tục giảm, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục tiềm ẩn những diễn biến phức tạp khó lường, mỗi năm tai nạn giao thông vẫn cướp đi sinh mạng của trên 8000 người, làm hàng chục ngàn người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời. Chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2018, đã có 6.674 người chết và 11.549 người bị thương, gây thiệt hại to lớn về nhân mạng và tài sản, mang đến sự mất mát, đốn đau không thể bù đắp cho các gia đình nạn nhân và toàn xã hội. Một điều xót xa hơn là trong số nạn nhân thương vong có 962 trẻ em, cướp đi tương lai của nhiều gia đình, dòng họ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của giống nòi.

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông lần thứ 7, năm 2018, là chuỗi các hoạt động mà Việt Nam cùng các thành viên Liên hiệp quốc tổ chức hàng năm trên toàn thế giới, là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời do tai nạn giao thông; chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, mỗi người cần tự kiểm điểm chính bản thân mình: Phải chăng mỗi chúng ta cũng đã từng lái xe sau khi uống rượu bia, vi phạm tốc độ, vi phạm tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy... và chính mỗi bậc làm cha, làm mẹ, mỗi thầy cô giáo cũng chưa thường xuyên nêu gương về văn hoá giao thông, hay còn vô tâm trước những hiểm nguy rình rập con trẻ trên những cung đường.

Một phút cúi mình tưởng nhớ và hứa với những người đã mất, chúng ta hứa tuyệt đối chấp hành luật giao thông; luôn nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; mỗi người lớn, đặc biệt là cha, mẹ và thầy cô giáo phải có trách nhiệm giáo dục trẻ em tham gia giao thông an toàn, phải là tấm gương về văn hoá giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho mình và cho trẻ em khi đi lại bằng mô tô, xe máy và xe đạp điện.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông.

Vì sự an toàn trên mọi con đường!

Vì hạnh phúc của mọi người!

Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại!